

Số: *191*/BC-TNMT

Bắc Giang, ngày *28* tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG KHU VỰC PHÒNG THỦ
CỦA TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

Thực hiện Công văn số 797/BCH-TM ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, về việc xây dựng báo cáo trung tâm phục vụ Hội nghị Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo Kết quả xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 tóm tắt trong tác chiến phòng thủ lĩnh vực tài nguyên và môi trường như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Vị trí địa lý

Bắc Giang nằm ở tọa độ địa lý từ $21^{\circ}07'$ đến $21^{\circ}37'$ vĩ độ bắc; từ $105^{\circ}53'$ đến $107^{\circ}02'$ kinh độ đông;

Bắc Giang là tỉnh miền núi, nằm cách Thủ đô Hà Nội 50 km về phía Bắc, cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 110 km về phía Nam, cách cảng Hải Phòng hơn 100 km về phía Đông. Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn, phía Tây và Tây Bắc giáp Hà Nội, Thái Nguyên, phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh. Đến nay tỉnh Bắc Giang có 9 huyện và 1 thành phố. Trong đó có 6 huyện miền núi và 1 huyện vùng cao (Sơn Động); 230 xã, phường, thị trấn.

2. Tài nguyên thiên nhiên:

a. Tài nguyên đất

Bắc Giang có 382.200 ha đất tự nhiên, bao gồm 123 nghìn ha đất nông nghiệp, 110 nghìn ha đất lâm nghiệp, 66,5 nghìn ha đất đô thị, đất chuyên dùng và đất ở, còn lại là các loại đất khác. Nhìn chung, tỉnh Bắc Giang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Quốc lộ 1A mới hoàn thành tạo ra quỹ đất lớn có nhiều lợi thế cho phát triển công nghiệp - dịch vụ. Đất nông nghiệp của tỉnh, ngoài thâm canh lúa còn thích hợp để phát triển rau, củ, quả cung cấp cho Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tỉnh đã có kế hoạch chuyển hàng chục nghìn ha trồng lúa sang phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp và nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao. Hơn 20 nghìn ha đất đồi núi chưa sử dụng là một tiềm năng lớn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư doanh, liên kết trồng rừng, chế biến lâm sản và nuôi trồng thủy sản.

b. Tài nguyên rừng

Bắc Giang có 129.164 ha đất lâm nghiệp đã có rừng, và gần 30.000 ha đất núi đồi có thể phát triển lâm nghiệp. Trữ lượng gỗ có khoảng 3,5 triệu m^3 , tre nứa khoảng gần 500 triệu cây. Ngoài tác dụng tàn che, cung cấp gỗ, củi, dược liệu,

nguồn sinh thủy, rừng Bắc Giang còn có nhiều sông, suối, hồ đập, cây rừng nguyên sinh phong phú... tạo cảnh quan, môi sinh đẹp và hấp dẫn.

c. Tài nguyên khoáng sản

Bắc Giang đã phát hiện và đăng ký được 63 mỏ với 15 loại khoáng sản khác nhau bao gồm: than, kim loại, khoáng chất công nghiệp, khoáng sản, vật liệu xây dựng. Phần lớn các khoáng sản này đã được đánh giá trữ lượng hoặc xác định tiềm năng dự báo.

Tuy không có nhiều mỏ khoáng sản lớn nhưng lại có một số loại là nguồn nguyên liệu quan trọng để phát triển công nghiệp của tỉnh như mỏ than đá ở Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động có trữ lượng khoáng hơn 114 triệu tấn, gồm các loại than: antraxit, than gầy, than bùn. Trong đó mỏ than Đồng Rì có trữ lượng lớn (107,3 triệu tấn) phục vụ phát triển quy mô công nghiệp trung ương. Quặng sắt ước khoảng 0,5 triệu tấn ở Yên Thế. Ngoài ra gần 100 nghìn tấn quặng đồng ở Lục Ngạn, Sơn Động; 3 triệu tấn cao lanh ở Yên Dũng. Khoáng sản sét cũng có tiềm năng lớn, sử dụng làm gạch ngói, với 16 mỏ và điểm mỏ, tổng trữ lượng khoảng 360 triệu m³, chủ yếu ở các huyện: Việt Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Yên Thế, Hiệp Hoà. Trong đó có 100 m³ sét làm gạch chịu lửa ở Tân Yên, Việt Yên; sỏi, cuội kết ở Hiệp Hoà, Lục Nam.

d. Tài nguyên nước

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 con sông lớn chảy qua, với tổng chiều dài 347 km, lưu lượng lớn và có nước quanh năm. Ngoài ra còn có hệ thống ao, hồ, đầm, mạch nước ngầm. Lượng nước mặt, nước mưa, nước ngầm đủ khả năng cung cấp nước cho các ngành kinh tế và sinh hoạt.

3. Tình hình kinh tế xã hội

- Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII và kế hoạch 5 năm 2016-2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hơn năm trước. Giá xăng dầu và giá vàng tăng, giảm bất thường đẩy giá cả vật tư đầu vào và mặt bằng giá cả tăng lên cùng với thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, dịch lở mồm long móng tái phát, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không ổn định, đã tác động bất lợi cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thu ngân sách và đời sống nhân dân. Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và sự giám sát của HĐND, UBND tỉnh đã tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay vẫn có bước phát triển, duy trì được đà tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 10,4%, trong đó nông lâm nghiệp tăng 2,7%; công nghiệp-xây dựng tăng 16,8%; dịch vụ tăng 7,6%.

4. Tình hình an ninh chính trị

Công tác quốc phòng- an ninh được quan tâm chỉ đạo; duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng và triển khai kế diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2006. Đã thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý quân nhân dự bị và phương

tiện kỹ thuật; hoàn thành 100% kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; duy trì và tổ chức tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ; tổ chức bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng cho cán bộ công chức.

Lực lượng công an đã phối hợp với quân đội và các cấp, các ngành tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống âm mưu phá hoại của địch; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tập trung giải quyết hiệu quả các điểm có mâu thuẫn khiếu kiện trong nội bộ nhân dân và những vấn đề phức tạp trong vùng dân tộc, hoạt động tôn giáo, các cuộc đình công; thực hiện các biện pháp góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đảm bảo an ninh chính trị trên toàn địa bàn. Đồng thời tiếp tục duy trì phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, thực hiện chương trình hành động phòng chống ma tuý, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, đấu tranh chống tham nhũng, phối hợp tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm hình sự, giải quyết các tụ điểm phức tạp về tội phạm ma tuý, tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em... Kết quả trên đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để hình thành băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động có tổ chức.

II. NHIỆM VỤ KHU VỰC PHÒNG THỦ

Những năm qua, thực hiện Nghị định số 152/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh (QP-AN), phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành để phù hợp với tình hình địa phương trong khu vực phòng thủ. Sở Tài nguyên và môi trường xác định một số nhiệm vụ trọng yếu sau:

- Tập trung lãnh đạo công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nâng cao cảnh giác, chủ động trong mọi tình huống, nêu cao tinh thần tự chủ để ổn định đời sống, ổn định sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu cho chiến tranh và phòng thủ.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh) rà soát, thống kê quỹ đất đang sử dụng, xác định rõ nhu cầu sử dụng đất trong những năm tiếp theo để đưa vào quy hoạch sử dụng đất các cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở tổ chức thực hiện

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra các khu vực liên quan đến lĩnh vực quốc phòng- an ninh trong công tác lập, điều chỉnh Quy hoạch đất đai; Quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh, Quy hoạch vùng nguyên liệu đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh và công tác khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.

- Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ cơ sở hạ tầng.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Sở Tài nguyên và môi trường năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ theo chức năng nhiệm vụ của ngành, cụ thể đã rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh với những nội dung sau.

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch số 12/KH-TNMT ngày 23/02/2017, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi một số điều của Luật Khoáng sản. Dự hội nghị có 350 đại biểu, bao gồm: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Sở đã tổ chức 01 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho 150 đại biểu thuộc các doanh nghiệp có hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và phát động chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường vào ngày 05/6/2017 với sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu. Tại buổi Lễ mít tinh đã trao tặng Giải thưởng môi trường tỉnh năm 2017 cho 15 tổ chức, cộng đồng, cá nhân. Sau lễ mít tinh, các đại biểu tham gia ra quân thu gom rác thải tại 02 điểm rác thải tồn lưu trên Quốc lộ 17 đoạn qua khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng với lượng rác thu gom được khoảng 100 m³.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường ở khu dân cư”.

Nhân Ngày Môi trường Thế giới đã cung cấp 400 tờ áp phích, 400 quyển tài liệu tuyên truyền thu gom, xử lý rác thải cho các huyện để phát cho nhân dân.

2. Công tác quản lý đất đai

2.1. Công tác tham mưu quản lý nhà nước

Tham mưu UBND tỉnh xử lý tồn tại, vướng mắc trong quy định thu tiền bảo vệ đất trồng lúa.

Tham mưu UBND tỉnh văn bản giải quyết các trường hợp tồn tại, vướng mắc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phối hợp với Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn số 37/HDLĐ: XD-TNMT ngày 21/4/2017 hướng dẫn việc thực hiện xác nhận hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng để lập thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đăng ký tài sản gắn liền với đất.

Xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số PCI tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đã xây dựng xong Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh, đang xin ý kiến đóng góp của các ngành, đơn vị có liên quan.

2.2. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Kế hoạch UBND tỉnh giao, trong năm 2016 toàn tỉnh cấp 200 GCN QSD đất cho tổ chức và 43.750 GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Tính đến ngày 30/11/2016 đã cấp được 44.029 giấy, đạt 100% kế hoạch, trong đó:

Cấp GCNQSD đất cho tổ chức được 927 giấy cho 268 tổ chức, với diện tích 3.685,5 ha, đạt 463,2% kế hoạch (trong đó có 198 Giấy cấp cho các cơ sở tôn giáo và di tích danh thắng).

Đất Hộ gia đình, cá nhân: đã cấp mới, cấp đổi được 43.102 giấy. Trong đó: Cấp mới được 8.486 giấy, đạt 96,98% kế hoạch; Cấp đổi được 34.616 giấy, đạt 98,9% kế hoạch. Tính đến ngày 31/12/2016 đã hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Theo Kế hoạch UBND tỉnh giao, trong năm 2017 toàn tỉnh cấp 100 GCN QSD đất cho tổ chức và 40.000 GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân (bao gồm cả cấp mới và cấp đổi). Kết quả cụ thể:

- Đối với tổ chức: Cấp được 167/100 giấy cho 107 tổ chức, diện tích 117,5 ha, đạt 167% kế hoạch.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Cấp mới được 12.241/25.000 giấy, đạt 48,9% kế hoạch; cấp đổi được 9.677/15.000 giấy, đạt 64,5% kế hoạch năm.

2.3. Công tác quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất

Sở đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 10 huyện, thành phố; trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất sau khi có danh mục dự án công trình; trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố để thực hiện các dự án công trình trọng điểm của tỉnh như: Dự án Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, dự án Cầu Đồng Sơn, dự án Trung tâm Logistic...

Tổng hợp trình thường trực HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện những dự án công trình trọng điểm của tỉnh; tổng hợp danh mục dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 12/2016 để tổ chức thực hiện trong năm 2017.

Hoàn thành việc lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Giang; đã hoàn thiện nội dung dự thảo sau khi chỉ tiêu đất lúa được Thủ tướng chính phủ phân bổ tại Công văn 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Kỳ họp tháng 12/2016 và trình UBND tỉnh phân khai chỉ tiêu cho các huyện, thành phố.

Trong năm 2016, toàn tỉnh đã thu hồi, chuyển mục đích sử dụng 1.014,8 ha đất, trong đó có 557 ha đất trồng lúa và 10 ha đất rừng đặc dụng để thực hiện 360 công trình, dự án.

Sở đã phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh kiểm tra, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá cụ thể để cho thuê đất đối với 18 Dự án; phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 1.852 lô đất; phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 276 dự án.

Đầu năm 2017 Sở đã tổ chức lập, xin ý kiến và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 10/10 huyện, thành phố với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1.485,2 ha đất để thực hiện 402 công trình, dự án; Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khoảng 872,1 ha đất trồng lúa và 22,7 ha đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện 458 công trình, dự án.

Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố để thực hiện các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2017- 2020) tỉnh Bắc Giang.

Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với các dự án: Trung tâm Logistics thành phố Bắc Giang, Cụm công nghiệp An Khánh, Cụm công nghiệp Lan Sơn - huyện Lục Nam.

Sở đã trình UBND tỉnh ban hành 50 Quyết định, tổng diện tích 69,7 ha. Trong đó: Thuê đất 36 hồ sơ, diện tích 31,5ha; Giao đất 10 hồ sơ, diện tích 18,9ha; Thu hồi đất 09 hồ sơ, diện tích 13,6 ha.

Thẩm định giá và trình UBND tỉnh phê duyệt giá cho thuê đất đối với 11 dự án; tham gia thẩm định giá đất các dự án, các khu đô thị, khu dân cư; tham mưu đề xuất UBND tỉnh cho phép điều chỉnh Bảng giá đất giai đoạn 2015- 2019 tỉnh Bắc Giang.

2.4. Công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB

Tại Khu công nghiệp Vân Trung: đã lập hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường GPMB diện tích 61,01 ha tại phần diện tích thuộc Công ty TNHH S&G; đã tạm bàn giao cho Chủ đầu tư diện tích 112,9 ha. Lập phương án điều chỉnh bổ sung diện tích 65,8 ha và lập hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường GPMB với diện tích 23,8 ha tại phần diện tích thuộc Công ty TNHH FuGiang; đã bàn giao cho chủ đầu tư 4,2/16 ha để xây dựng nhà ở cho công nhân.

Tại Khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng: đã lập hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường GPMB được 44,6 ha. Đã tạm bàn giao cho Công ty Phát triển hạ tầng KCN 26 ha, phần diện tích 1,2 ha còn lại UBND tỉnh đã cho Công ty Xuất nhập khẩu Bắc Giang thuê.

Dự án Hạ tầng, Kho bãi Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang: UBND thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường GPMB 3

đợt với tổng kinh phí thực hiện 26,30 tỷ đồng; hiện đã tạm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư 13,5 ha.

Ngoài ra Sở còn đang thực hiện GPMB và đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB tại các dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện An Khánh (đã tạm bàn giao cho chủ đầu tư 17,87ha); Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử (đã tạm bàn giao cho chủ đầu tư 16,3ha); Công viên nghĩa trang An Phúc Viên; dự án Cầu Đồng Sơn...

2.5. Công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tập trung triển khai Kế hoạch đo đạc bản đồ năm 2017; thực hiện đo đạc bản đồ địa chính được 1.246,8 ha. Đưa tổng diện tích đã được đo vẽ bản đồ lên 289.988,8 ha, đạt 74,5 % diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Nếu tính cả diện tích đã đo đạc ranh giới để phục vụ cấp giấy chứng nhận cho các Công ty lâm nghiệp và các Ban quản lý rừng: 21.372,8 ha thì tổng diện tích đã được đo vẽ là 311.361,6 ha, đạt 79,9 % diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

3. Công tác bảo vệ môi trường

Trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020 tại Tờ trình số 247/TTr-TNMT ngày 20/4/2017.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 26/5/2017 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và phát động chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017; tham mưu ban hành Quyết định số 344/QĐ-TNMT ngày 13/6/2017 của Giám đốc Sở về việc thành lập 3 Tổ công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017 theo nội dung Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống giám sát từ xa, ghi nhận và quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường tự động; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động (Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và Công ty TNHH Fugiang - Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Vân Trung) thực hiện đấu nối và truyền dữ liệu về Sở để theo dõi, giám sát theo quy định.

Thường xuyên đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, phấn đấu cuối năm 2017 tỷ lệ đạt 70%.

Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đạt 1.105.980.000 đồng (đối với 140 lượt cơ sở) bằng 44,23% kế hoạch cả năm 2017 (2,5 tỷ đồng). Tổ chức thu phí thẩm định báo cáo ĐTM đạt 598.750.000 đồng (đối với 61 dự án) bằng 199,58% kế hoạch cả năm 2017.

4. Công tác quản lý khoáng sản, tài nguyên nước

Tổ chức kiểm tra, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tình hình các công ty hoạt động nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm trên các lòng sông trên địa bàn tỉnh (đề nghị Bộ Giao thông vận tải thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản của 02 công ty); báo cáo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Thảo, xã Biền Động, huyện Lục Ngạn; Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam, đoạn qua huyện Yên Dũng, huyện Lục Nam và trên sông Cầu tại khu vực xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa.

Đôn đốc UBND các huyện, thành phố kiểm tra hoạt động của các bến, bãi tập kết, kinh doanh vật liệu cát, sỏi trên địa bàn; Tổ chức cho các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh thực hiện ký cam kết với UBND các huyện, UBND các xã, các thôn liên quan trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan trong hoạt động khai thác cát, sỏi.

Chủ trì, phối hợp UBND huyện Việt Yên và huyện Hiệp Hòa kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển đất trong quá trình cải tạo ao nuôi trồng thủy sản tại khu vực xã Bích Sơn, xã Tự Lạn, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên và xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa (Kết quả đã yêu cầu UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với số tiền là 67,9 triệu đồng). Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác cát sỏi đối với Hợp tác xã khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng Yên Sơn; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 120,0 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản 03 tháng. Kiểm tra tình hình hoạt động khai thác, san gạt mặt bằng, vận chuyển đất làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn các huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Yên Thế.

5. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, dự báo còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp như bão, lụt, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; khả năng khôi phục đàn vật nuôi, nhất là đàn lợn,... Do vậy, để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

1. Công tác quản lý đất đai

Xây dựng dự thảo, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đã được phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối các huyện, thành phố sau khi Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh được Chính phủ phê duyệt. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các Dự án thu hồi đất và chuyển mục đích

sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố năm 2017.

Tiếp tục đôn đốc hoàn thành kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân và các tổ chức.

Tích cực kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện công tác đôn điền, đổi thửa hoàn thành theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, đôn đốc các địa phương giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để phục vụ thu hút đầu tư. Cơ bản hoàn thành công tác thu hồi và bàn giao mặt bằng phần diện tích còn lại thuộc Khu công nghiệp Vân Trung và Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng. Tập trung thực hiện công tác BT GPMB dự án Xây dựng Trung tâm Logistic thành phố Bắc Giang, nhiệt điện An Khánh; Công viên nghĩa trang An Phúc Viên; Tâm linh Tây Yên Tử... Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh và đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

Xây dựng Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017; thực hiện tốt việc định giá cụ thể để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật đất đai.

2. Công tác bảo vệ môi trường

Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch: Kế hoạch thực hiện mạng lưới quan trắc môi trường định kỳ 2017, Kế hoạch điều tra, đánh giá, phân tích tác động từ nước thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến môi trường xung quanh; Kế hoạch điều tra, đánh giá phân tích nguồn, lượng và phân nhóm chất thải nguy hại ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch điều tra, xác định khu vực môi trường đất bị ô nhiễm tại các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để đề xuất biện pháp quản lý và các nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp môi trường khác được giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và phát động chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017; thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017 theo nội dung Quyết định số 344/QĐ-TNMT ngày 13/6/2017 của Giám đốc Sở.

Đôn đốc các địa phương đẩy mạnh thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2015-2020 (phần đầu cuối năm 2017 đạt 70%); đôn đốc các tổ chức sản xuất lắp đặt hệ thống quan trắc xả thải tự động liên tục.

Hoàn thành chỉ tiêu thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp (2,5 tỷ đồng); tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định, xác nhận các thủ tục bảo vệ môi trường theo quy định.

Tiếp tục tăng cường công tác hậu kiểm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

3. Công tác quản lý khoáng sản, tài nguyên nước

Tiếp tục đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quyết định số 386/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 194/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng bãi ven sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện và hoàn thành các Dự án “Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”; điều tra, đánh giá, xác định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Tập trung tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của UBND cấp huyện, cấp xã, đặc biệt ở những địa phương để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, tình trạng khai thác nước ngầm không phép, xả nước thải không đạt quy chuẩn ra môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định.

4. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục tổ chức thanh, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục duy trì nghiêm túc công tác tiếp dân; tập trung tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (phần đầu giải quyết trên 90% số lượng đơn thư được Chủ tịch UBND tỉnh giao).

6. Công tác cải cách hành chính

Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp; Phối hợp cùng Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố hoàn thiện phần mềm một cửa liên thông từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố đến Sở.

Khẩn trương hoàn thành và đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và những năm tiếp theo của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Nơi nhận:

- BCĐ khu vực phòng thủ tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Lưu VT.

Bản điện tử:

- Giám đốc sở;
- Các PGĐ sở;
- VPS; TTCNTT;
- BCHQS sở.

GIÁM ĐỐC



Lê Hồng Sơn